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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ของประจ้าปี พ.ศ.2558 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
…………………………………………….. 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และ

ก้าหนดสมัย สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
4.2 ขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ 
(น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 
ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบวาระที่ ๕  แจ้งฐานะทางการเงินการคลัง 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  

๖.๑  หารือเพ่ือพิจารณา เร่ืองการจัดงาน การแข่งขันฟุตบอล 
อปท.คัพ ระหว่างวันที ่๑๙ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

    ๖.๒  หารือเพ่ือพิจารณา เร่ืองการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
                                           ประจ้าปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘  
    ๖.๓  หารือการเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ 
    ๖.๔  มุทิตาจิตเกษียณอายุ นายวิรัตน์  แก้วบัวทอง  
                                           ต้าแหน่ง ลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 

 
 
 
 

/เปิดประชุม… 
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เปิดประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เลขานุการสภฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เข้าห้องประชุม  
เพ่ือตรวจรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ   วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2558  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จะต้อง
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ้านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งผู้มาประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครั้งนี้ มีจ้านวน  11  ท่าน มีสมาชิกลาป่วย 1 ท่าน 
คือนายเชษฐชาย  จันทบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ หมูที่ ๓ ถือว่า
ครบองค์ประชุม  ผมขอเรียนเชิญ นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าพุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ ได้ก้าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ้าปี ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งมีก้าหนดไม่เกิน  
สิบห้าวัน  เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดระเบียบวาระ         
และเรื่องอ่ืนๆ นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จึงขอประกาศเชิญชวนร่วม
รับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ เพ่ือพิจารณาข้อราชการและเรื่องอ่ืนๆ  ที่มีความจ้าเป็นต่อราชการ  และขอเชิญ
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 

ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  คณะผู้บริหาร  รวมถึง
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าพุ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่  1 ประจ้าปี  2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘         
ขอด้าเนินการประชุมสภาฯ โดยเข้าระเบียบวาระท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ               เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ มี ๑ เรื่องดังนี้ 
เรื่องขอเชิญสัมมาเชิงวิชาการ ด้วยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

ส้านักงานเทศบาลต้าบลแม่สะเรียง อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ก้าหนดจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ๒๕๕๘ และสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่” ตามหนังสือเลขที่     

/ส.พ.ท. ... 
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ส.พ.ท. ๐๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยก้าหนดการจัดการสัมมนาขึ้นใน
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมตาม
โครงการสัมมนาฯ  ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ส้านักงานปลัดก่อนวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือจะได้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ และขอเข้า ระเบียบวาระท่ี  2   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภาฯ  เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๗ ประชุม
ในวันศุกร์ที่ 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพ ุอ้าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
ได้ส่งส้าเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้ว และขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ ซึ่งประกอบด้วย 

 1 ) นายสุทีป  บุญคง   ต้าแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ 
 ๒ ) นายสายันต์  อติชาติ  ต้าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการฯ 
 ๓ ) นายสมใจนึก  จันทร์ฉวาง ต้าแหน่ง เลขนุการคณะกรรมการฯ 

รายงานต่อสภาฯ เชิญครับ  

นายสุทีป  บุญคง  เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ ทีเ่คารพทุกท่าน กระผม นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหมู่ที่ 6 ประธานคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมที่ผ่านมาดังนี้ครับ สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๔  ครั้งที่  4  ประจ้าปี  พ.ศ. 2557  ในวันศุกร์ ที่ 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมปรากฏว่ามีการแก้ไขดังนี้ครับ ให้เพ่ือน
สมาชิก เปิดรายงานการประชุมหน้าที่ ๓๕ ย่อหน้าที่ ๓ ที่เขียนว่า ตกลงโครงการที่ ๑๑ 
โครงการการเวทีเครือข่ายวุฒิสภาความปรองดอง ไม่ได้ตั้งจ่ายจากเงินส่วนไหนคะ ขอตัด
ค้าว่า ไม่ได้ตั้งจ่ายจากเงินส่วนไหนคะ  และย่อหน้าที่ ๔ ครับ ขอมติที่ประชุมนะครับ
เขียนว่า เห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 โครงการที่ 11 ขอตัดค้าว่า ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในส่วนไหน       
ค้าชี้แจงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตัดประโยคนี้ออก นอกจากนั้นถือว่าข้อความถูกต้อง
สมบูรณ์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ก็ได้แก้ไข
เพ่ิมเติม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557  ในวันศุกร์ 
ที่ 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ้าปี  พ.ศ. 2557  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม ครับ ใครรับรองยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ้าปี  พ.ศ. 2557  ในวัน
ศุกร์ ที่ 2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม รับรอง   11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ ขอเข้าระเบียบวาระ ที่ ๓ ครับ กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา ผมขอเข้าระเบียบเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่  4.1 ก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.
2558 และก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้เพ่ือนสมาชิกเสนออย่างน้อย 
3 สมัยหรือ 4 สมัยตามความเหมาะสม  ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอครับ 

นายเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตลอด
ถึงเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุม กระผม  นายเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๒ กระผมขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และ
ก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ก้าหนดวาระการประชุม เป็น 4 สมัย ครับ  

ประธานสภาฯ  ครับตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๖ ครั้งที่  ครับ ได้มีระเบียบว่าก้าหนดประชุม ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง แต่ให้เกิน ๒ ครั้งได้ ตามความเหมาะสม ตั้งนี้ ต้องให้สภาเห็นด้วย ตามที่สมาชิก
เสนอ จ้านวน ๔ สมัย นะครับ มีผู้ใดเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็น
ด้วย ว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และก้าหนดสมัยสามัญ สมัย
แรกของปีถัดไป ก้าหนดวาระการประชุม เป็น 4 สมัย ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยการก้าหนดวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และ
ก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ก้าหนดวาระการประชุม เป็น 4 สมัย 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 เสียง เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ  ครับเห็นชอบให้มีการก้าหนดวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ้าปี          
พ.ศ.2558 และก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ก้าหนดวาระการประชุม     
เป็น 4 สมัย กระผมขอปรึกษาหารือก่อนว่าในการก้าหนดสมัยประชุมให้สอดคล้องกับ
การท้าแผนและจัดท้าข้อบัญญัติเพ่ือความเหมาะสม ขอเชิญสมาชิก เสนอ ก้าหนดสมัย
ประชุม ครับ 

นายเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตลอด
ถึงเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุม กระผม  นายเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๒ กระผมขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และ
ก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ๔ สมัยดังนี้ครับ 

/สมัยที่ 2... 
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รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยแรกของประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 
๕ 

 

สมัยที่ 2 วันที่ ๑ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
สมัยที่ 3 วันที่ 1๐ ถึงวันที่ ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๙ ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 

 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

ที่ประชุม ผู้รับรอง 
1. นายวิทยา  แดงเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 5    
2. นายอภิชน  จรูญพงศ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๖  

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ตามท่ี คุณเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ได้เสนอ วาระ
การประชุมในปี พ.ศ. 2558 มาแล้ว 4 สมัย แต่เนื่องจาก สมัยแรก เราได้ประชุมไปแล้ว
ในวันนี้ เพราะฉะนั้น สมัยที่ก้าหนดเพ่ิมเติมรายละเอียดดังนี้ครับ 

สมัยที่ 2 วันที่ ๑ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
สมัยที่ 3 วันที่ 1๐ ถึงวันที่ ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๙ ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 4.1 ก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 
และก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ให้ใช้สมัยการประชุม  4 สมัย ตามที่ 
สมาชิก เสนอ 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยการก้าหนดวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2558 และ
ก้าหนดสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ก้าหนดวาระการประชุม เป็น 4 สมัย 

สมัยที่ 2 วันที่ ๑ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
สมัยที่ 3 วันที่ 1๐ ถึงวันที่ ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
สมัยที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๙ ก้าหนดไม่เกิน 15 วัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง เป็นเอกฉันท ์  

ประธานสภาฯ ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 4.2  
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณ

พระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอเชิญผู้บริหารเพ่ือเสนอ
บัญญัติ ขอเชิญครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุท่ีเคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์  

/นายก... 
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นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ในนามของผู้บริหารท้องถิ่น ขอความเห็นชอบการ
กันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามที่อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ) มีอ้านาจหน้าที่ พัฒนาต้าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ วัฒนธรรม (มาตรา 6๖) และมีหน้าที่ต้อง มาตรา 67 และ มาตรา 68 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจจัดท้ากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต้าบล ข้อที่ ๔ ดังต่อไปนี้ ให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การ
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ และตามอ้านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก้าหนดให้ อบต. มีอ้านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองและในมาตรา ๑๖ ข้อที่ ๑๓ การจัดให้มี และบ้ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ครับจากที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอนโยบายที่จะปรับปรุงพื้นที่ เป็นความส้าคัญเพ่ือให้เกิด
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของต้าบล ซึ่ง พ้ืนที่ของวัดวารีวงก์(น้้าพุ) เป็นพ้ืนที่ของกรม
ศาสนาสามารถที่จะด้าเนินการให้มีสถานที่พักผ่อนออกก้าลังกายตลอดจนก่อสร้าง
อาคารสถานที่ ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมด้านของการจัดประเพณีลอยกระทง 
งานสงกรานต์ งานวันเด็ก ตลอดจนเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนจัดงานประเพณีงานบวช 
หรืองานแต่งงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นงานมงคล เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่  ที่
เหมาะสม ทางผู้บริหารก็ได้น้าเสนอเรื่องนี้ต่อเจ้าอาวาสวัดน้้าพุ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
การจัดประโยชน์ให้กับท้องถิ่นนั้น ตามกฎหมายกฎกระทรวงที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งออก
ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ข้อที่ ๒ การท้าที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้จัดประโยชน์จะท้าได้ก็
ต่อเมื่อเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม แต่ทั้งนี้ทางผู้บริหารนั้นขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ แห่งนี้ ที่จะเข้าไปดูแลเพ่ือสร้างประโยชน์ ให้กับท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์ ให้กับพ่ีน้องประชาชนในต้าบลน้้าพุ ทางผู้บริหารได้น้าเรื่องนี้ ให้กับเจ้าอาวาส
วัดน้้าพุ ซึ่งขณะนี้ส่วนของการด้าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งเจ้าอาวาสนั้น จะเป็นผู้น้าเรื่อง
เสนอต่อคณะสงฆ์ หรือขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมอยู่ในขั้นตอนนั้น เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ขอให้สภาฯ แห่งนี้ช่วยพิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนนี้
ด้วย ขอเรียนแค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ ตามระเบียบวาระ ที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบการกันเขต
จัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคาร ผู้บริหาร
ได้ชี้แจงรายละเอียดนั้นมีสมาชิกท่านใด ซักถาม เชิญครับ 

นายสุทีป  บุญคง  เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหมู่ที่ 6 ตามท่ีฝ่ายบริหารได้อภิปรายและชี้แนะไปด้วยเหตุผลต่างๆ ทางสภาฯของ

เราก็ขอ... 
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เราก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารส่วนประโยชน์ตรงนี้ สภาฯ เห็นด้วยว่าการจัดสถานที่ไม่ว่าท้า
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้สาธารณประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่ผมขอติงผ่านประธานไป
ฝ่ายบริหารว่า ตามอ้านาจของสภาท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาต้าบล องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตราที่ ๔๖ ผมขอค้าชี้แจงและขอค้าอธิบายว่าจะต้อง
ให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ หน้าที่ของสภาฯ มันมีกรอบอยู่ ส่วนฝ่ายบริหาร
จะไปท้าตรงนั้น ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ เราก็เห็นด้วย แต่ผมว่า
ลักษณะแบบนี้ เรียนท่านประธานผ่านไปฝ่ายบริหาร ให้ฝ่ายบริหารด้าเนินการโดยไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ได้หรือไม่ เพราะว่าอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ ไม่ไปถึงขนาด
นั้น ตามมาตราที่ ๔๖ ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ถ้าจะมาพิจารณาหรือว่ามาขออนุญาตจากสภาผมว่า น่าจะตามหน้าที่ของสภาฯ
ไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเพ่ือนสภาฯ ได้อ่านอ้านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นก็มีอยู่ ๓ ข้อ ไม่ทราบ
ว่าเข้าข้อไหนได้ ที่ขอความเห็นชอบที่เกี่ยวกับขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์
ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคาร เราน่าจะไปพิจารณาใน
เรื่องของ งบประมาณ จะถูกต้องกว่าครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่านสุทีป  บุญคงครับ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหมู่ที่ 6 ก็ได้ชี้แจงขัดแย้งกับท่านนายก ก็ได้ ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ ฉบับที่ ๕ 
ท่านสุทีป บุญคง ก็ให้ฉบับที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ตอนนี้ก็วินิจฉัยได้ว่าความเห็นชอบไม่
ตรงกัน และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) ครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ฟังนายก เพราะว่า
ข้อมูลจะไม่ตรงกันถ้าตามข้อ (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 

ผมว่าน่าจะให้นิติกร หรือว่าปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล น่าจะมาชี้แจงว่าเข้า
ข้อไหนเพราะ สมาชิกสภาฯ ทุกคนก็งงเหมือนกันว่า ผมเองก็เป็นประธานสภาฯ ได้รับ
ญัตติเรื่องนี้มาแล้ว และไม่ได้ศึกษาพอสมควรครับ ถ้ามีแนวทางอ่ืน ผมก็ได้ศึกษาแล้วว่า
เราจะมีแนวทางอ่ืนไหม แต่เรื่องนี้ดีนะครับ ที่ฝ่ายผู้บริหารเสนอมาเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จริงๆ แล้วเป็นที่ของวัด เรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อนว่าเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  

/เป็นเรื่อง... 
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เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะมีผลต่อสภาฯ ทางคณะผู้บริหารก็ได้เสนอมาผมเองก็
หนักใจเหมือนกันเราประธานเข้าไปจัดการทุกเรื่องอ้านาจหน้าที่ของเราก็มีตามที่เพ่ือน
สมาชิกยกตัวอย่างมาเมื่อกี้จริงๆแล้วผมทราบว่า เรื่องนี้ปลัดจะด้าเนินการให้ แจ้งว่าเข้า 
ข้อไหนอธิบายได้นะครับ ใน ๓ ข้อ นโยบาย ข้อบังคับ เห็นชอบ จริงๆ แล้วผมมีแนว
ทางออก แต่ฝ่ายผู้บริหารได้เสนออีกครั้งหนึ่งครับเผื่อมีเพ่ิมเติมข้อจูงใจให้สมาชิก
เห็นชอบ ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จริงๆ แล้วมันเป็นหน้าที่ ส่วนหนึ่งขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล ตั้งแต่ปี      
พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่ที่ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ยังบทบาทและหน้าที่ ที่เกี่ยวกับเรื่องการ
จัดท้าที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ จนมาถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับสุดท้าย ฉบับ
ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็อ้านาจหน้าที่ยังเหมือนเดิม อ้านาจหน้าที่  ในการพัฒนาทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม และมีหน้าที่  มาตรา 67 ก็ยังคงเป็นอ้านาจที่ก้าหนด
ไว้เหมือนเดิม ตามข้อที่ ๓ มีหน้าที่ ในการจัดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนต้าบลตาม
มาตรา ๖๘ ซึ่งมีดังนี้ผมจะอ่านฟังทุกข้อเลยนะครับ  

(1) ให้มีน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(2) ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(3) ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน้้า  
(4) ให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ      
     สวนสาธารณะ  
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(7) บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
(12) การท่องเที่ยว  
(13) การผังเมือง  
และอ้านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจหน้าที่ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก้าหนดให้ อบต.มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองนะครับ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อที่ 
๑๘ ซึ่งข้อที่ ๑๓ ได้ก้าหนดว่า การจัดให้มี และบ้ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นั้น 

/คือหน้าที่... 
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คือหน้าที่หนึ่งที่สมาชิกสภาฯ ควรที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาส่งเสริม และเข้ามาให้ความ
สนับสนุน ให้ซึ่งรายละเอียดของการจัดท้าแผนพัฒนา ๓ ปี ทางผู้บริหารได้เสนอนโยบาย
ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อตอนแผนนโยบายที่จะให้มีที่ผักผ่อนหย่อนใจหรือที่จะใช้ประโยชน์
ให้กับพ่ีน้องประชาชน นั้นส่วนนี้ผมจึงเล็งเห็นว่าสภาฯ แห่งนี้น่าจะมีส่วนร่วม และก็มี
บทบาทเข้ามาในเรื่องของการจัดการ ตลอดจนดูแลรักษาด้าเนินการจึงให้ความส้าคัญกับ
สภาฯ โดยเสนอให้เป็นแผนในการพัฒนาท่องเที่ยวหรือการผักผ่อนหย่อนใจ ของพ่ีน้อง
ประชาชนในต้าบลน้้าพุ เรื่องดังกล่าวนะครับตามขั้นตอนก็เป็นไปตามขั้นตอนของสงฆ์
นั้นจะให้ความเห็นชอบหรือไมน่ั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งนี้ ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ แห่ง
นี้ ได้มีส่วน ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือจะได้เสนอตามขั้นตอนซึ่งทางขั้นตอนของขณะสงฆ์
ในเรื่องของการกันประโยชน์นั้นก็มีด้วยกัน ๗ ขั้นตอน ขั้นตอนแรกวัดท้าหนังสือขอความ
เห็นชอบจากเจ้าคณะต้าบล เจ้าคณะอ้าเภอเจ้าคณะจังหวัด นายอ้าเภอและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส่วนนี้ท้าไมผมจึงเสนอให้สภาฯนั้นเห็นชอบ เพราะว่าเราผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
กันที่ตรงนั้นเป็นที่เช่า ทางท้องถิ่นนั้นจะเช่าที่ตรงนั้น ให้เป็นที่ของใช้ประโยชน์ของต้าบล
เพราะว่าถ้าเรายังใช้งบประมาณที่ของโดยไม่ได้เป็นที่ของท้องถิ่นเองในการด้าเนินการตั้ง
งบประมาณนั้นจะท้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการเช่านั้นเราสามารถตั้งงบประมาณ จาก
โครงการงบประมาณในการพัฒนาได้สะดวกพัฒนาได้ถูกต้องตามระเบียบด้วย เรื่องการ
เช่านั้น เป็นเรื่องผูกพันของสภาฯและก็เป็นรายได้ ส่วนหนึ่งของ อบต. ผมเชื่อว่าเมื่อเรา
จัดที่ประโยชน์แห่งนั้น    ทางท้องถิ่นเราจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น จะให้มีการให้เช่าสถานที่ 
ด้าเนินงานต่างๆ เช่นงานบวชหรืองานแต่งงาน เข้าใจว่าท้องถิ่นสังคมของเราตอนนี้ขาด
สถานที่ ในการจัดกิจกรรมของประชาชนนะครับ โดยไปเช่าที่ของโรงเรียนของวัด 
เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นแนวทางหนึ่งของ อบต. นั้นมีมุมมองที่จะมาจัดสรรให้เกิด
ประโยชน์ให้กับต้าบลให้เป็นรายได้ของต้าบล เงินซึ่งส่วนนี่คิดว่า อบต.ได้น้าไปพัฒนา
ต้าบลอีกทางหนึ่ง  ผมเชื่อว่าเมื่อด้าเนินการตรงนั้นแล้วรายได้จะมาอีกทางจากการให้เช่า
สถานที่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้อง ให้ความส้าคัญในวันนี้อยากให้ สภาฯ มีส่วน
การพิจารณาร่วมเพ่ือทีจ่ะน้าเรื่องดังกล่าวนี้เสนอไปทางคณะสงฆ์และเถรสมาคมให้ความ
เห็นชอบในขั้นตอนต่อไป ผมคิดว่าจึงเป็นประโยชน์ของต้าบลที่เล็งเห็นว่าต้าบลน้้าพุนั้น
ต้องมีสิ่งเหล่านี้ เกิดข้ึนต่อไป ขอน้าเรียนแค่นี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ ขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัด
วารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคาร ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ซักถาม เพ่ิมเติมอีกเชิญครับ  ขอเชิญท่านสาทร ครับ 

นายสาทร  ไมถึง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านครับ คณะ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชมทุกท่าน กระผมนายสาทร  ไมถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 วันนี้ 

/ผมได้ฟัง... 
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ผมได้ฟังระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารี
วงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคาร ที่จริงโครงการนี้ผมคนหนึ่งที่เป็นสมาชิก
อยากเห็นโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น และอยากเห็นโครงการดังกล่าวถูกระเบียบและ
ถูกต้องได้ใช้พ้ืนที่ตรงส่วนนี้ จริงจัง ตามที่ท่านนายกแจ้งพ้ืนที่จัดกิจกรรมของต้าบลน้้าพุ
ของเราที่เป็นสาธารณะมีอยู่น้อยมากถ้าเรามีจุดนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีจะได้จัดกิจกรรมเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกก้าลังกาย ของส่วนต้าบล จริงๆ ผมเห็นด้วยกับโครงการแต่มา
เป็นห่วงกับอ้านาจหน้าที่ว่ามันเป็นอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ ใช่หรือไม่ อ้านาจหน้าที่ ที่
ท่านผู้บริหารแจ้งเมื่อกี้ อ้านาจหน้าที่ที่ผู้บริหารด้าเนินการ อ้านาจหน้าที่ที่เกิดจากการ
กันที่ตรง นี้เป็นอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ หรือไม่ผมดูระเบียบวาระแล้วจริงๆ ยอมรับว่า
ศึกษารายละเอียดลึกลงไปที่ว่าให้ชัดเจนเพราะว่าไม่เช่นนั้น  ตรงนี้เราได้เจอระเบียบ
วาระที่จัดเจน ถ้าเป็นที่สาธารณะใช่เราสามารถช่วย ผลักดันแต่นี่เป็นที่ของสงฆ์ ผมกลัว
ว่าเราสภาฯ อนุมัติไปแล้ว ผ่านมติไปแล้วกลัวจะไม่ใช่อ้านาจหน้าที่ของสภาฯ แห่งนี้เท่า
นั้นเองตามโครงการเห็นชอบเป็นอย่างยิ่ง กลัวผิดระเบียบไม่ใช่อ้านาจหน้า สภาฯ แห่งนี้
เท่านั้นเองทุกคนผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกหน่วยงานอยากจะให้เกิดตรงนี้อย่างถูกต้อง
เพราะฉะนั้น อยากให้จัดเจนถ้าเป็นไปได้ให้เราศึกษาระเบียบตรงนี้ให้จัดเจนกว่านี้ครับ 
ให้ถูกต้อง ตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายตรงนี้ให้ถูกต้องชัดเจนครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาทร  ไมถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ ท่านก็ได้อธิบายบทบาท
หน้าที่ของสภาฯองค์การบริหารส่วนต้าบล บางทีเราดูกฎหมายคนละข้อกัน หน้าที่ของ
สภาฯต้าบลกับหน้าที่ของสภาฯองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่เหมือนกันนะครับ ขอเชิญ
คุณสุทีป บุญคงครับ 

นายสุทีป  บุญคง  ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 6 ที่ผมย้้าเมื่อกี้ ขอเอ่ยนามท่านสาทร  ไมถึงก็ได้
อภิปรายไป พอสมควรแต่ที่ผมย้้าว่าหน้าที่ของสภาฯส่วนท้องถิ่นกับหน้าที่ของสภาฯ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมันแตกต่างกัน และก็ผมยังสนับสนุนเหมือนเดิมและยัง
สนับสนุนความคิดเห็นของผู้บริหารและขอสนับสนุนความเห็นของเพ่ือนสมาชิกที่ลุกขึ้น
อภิปรายเมื่อกี้ ที่จริงความหมายเดียวกันผมก็อยากจะอภิปรายเรื่องนี้ขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่  6 
เนื่องจากเวลาเรามีน้อย ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหน่อยครับ ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจ 

/ความคิด... 
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ความคิดของเพ่ือนสมาชิก ที่จริงแล้วขั้นตอนในการด้าเนินการเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
และฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ได้ด้าเนินการอยู่แล้ว แต่ความเห็นชอบใน
เรื่องของหลักการที่กันเขตตรงนั้นเป็นที่ประโยชน์ สภาฯ เห็นด้วยหรือไม ถ้าสภาฯเห็น
ด้วยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายปฏิบัติ จะท้าหน้าที่ขั้นตอนของการเช่า
ขั้นตอนตอนของการปฏิบัติ เรียนว่าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับต้าบลเรื่องตางๆ ที่เป็นประโยชน์
กับต้าบลที่มีผลกระทบควรจะให้สมาชิกสภาฯ มีส่วนในการพิจารณามีส่วนร่วมในการ
เห็นชอบด้วย สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราควรที่จะให้สภาฯ มีส่วน สิ่งใดที่มีผลกระทบ ก็ควร
จะให้สภาฯ มีส่วนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนในขั้นตอนการปฏิบัติทุกเรื่องนะ
ครับ ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่ในการ
บริหารและจัดการ ขั้นตอนไม่มีอะไรมากครับ เราเสนอให้ทุกคนเห็นชอบในเรื่องต่างๆ 
ในหลักการ ก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเสนอเรื่องของการจัดงานประเพณี สภาฯ ต้อง
ให้ความเห็นชอบ ตามข้อบัญญัติ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ให้ฝ่ายสภาฯ
เห็นชอบ แต่ฝ่ายปฏิบัติก็คือฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นก็
เพียง ไม่มีอะไรทีผ่ิดพลาด ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ เรื่องนี้นะครับผมเองก็ศึกษามา เป็นเรื่องที่เราอาจเข้าใจ
ผิดระหว่างสมาชิก กับองค์การ ผมชี้แจงนิดหนึ่งว่าระเบียบ ฉบับเดียวกันนะครับอ้านาจ
หน้าที่ของสภาฯ ตามที่ท่านสุทีป  บุญคง เสนอนะครับ ๓ ข้อ ที่นี้ท่านนายกก็อ้างข้อที่ 
๖๖ เป็นอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล อ้างคนละข้อกัน ทีนี้มันไม่ตรงกัน 
วันนี้มีเวลาน้อยผมขอวินิจฉัยนะครับ ให้ไปใช้ มีเสนอแนะ เชิญคุณสาทร ไมถึงครับ 

นายสาทร  ไมถึง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่านครับ คณะ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชมทุกท่าน กระผมนายสาทร  ไมถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ผมได้
ฟังที่ท่านนายกชี้แจงผ่านที่ประธานว่าพ้ืนที่นี้จะท้าเป็นเช่า ผมว่าถ้าอย่างนั้นเรามา
เปลี่ยนในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความกันเขตให้เป็นเช่า เพราะกันกับเช่าแตกต่างกัน 
การเช่าเราเช่าที่วัด แต่กันเรากันที่วัดผมกลัวจะมีปัญหาเรื่องข้อระเบียบกฎหมาย  
เหมือนเราเช่ารถกู้ชีพจาก รพสต.บ้านยางอุง ขออนุมัติผ่านสภาฯ ผมเห็นด้วย ผมกลัวใน
เรื่องของกฎหมายอย่างเดียว ว่ามันจะผิดหรือไม่ แต่ว่าถ้าเราท้าเป็นเช่าขออนุมัติผ่าน
สภาฯ ดีกว่าหรือไม่เป็นแนวความคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาทร  ไมถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ ผมขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่งว่า
ตามท่ีท่านนายก ขอความเห็นชอบผ่านสภาฯ เป็นเรื่องท่ีดี ผมเข้าใจ ผมยังเสนอว่าตามที่
ท่านนายกปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นสุดยอดเป็นจุดขายที่ดีแล้ว แต่ผมอยากให้ท้าให้ถูก
ระเบียบผมขอให้เพ่ือนสมาชิกศึกษาระเบียบนิดหนึ่ง ผมว่าน่าจะมีทางออกที่ดีนะครับ
เพราะสภาฯ แห่งนี้มีส่วนร่วมแน่นอน โดยอ้านาจหน้าที่ของกรรมการผมจะใช้ระเบียบ 

/กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หาทางออกให้ว่าผมเสนอกับสมาชิกและผู้บริหารให้ไปใช้ข้อ 
๑๐๕ เพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาครับ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณา
เรื่องนี้  ตั้ งคณะกรรมการหมวดที่  ๘ แต่ งตั้ งคณะกรรมการท้องถิ่น  ข้อ  ๑๐๓ 
คณะกรรมการท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ประเภท สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่นจ้านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน วงเล็บ ๒ คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จ้านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ 
คน เรื่องเป็นทางออกที่ดีมาก ในการประชุมวาระนี้  ผมก็วินิจฉัยแล้วว่าเราต้องตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อให้มีส่วนร่วมระหว่างวัดกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เรื่องนี้สภาฯของเรามีหน้าที่ เหมือนกนัถ้าเราไม่รับทราบ เลยเสนอว่าให้ตั้งคณะกรรมการ 
วิสามัญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล คณะผู้บริหารกรรมการวัดจะมีส่วนร่วมดีไหม
ครับสมาชิกท่านอ่ืนมีไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนที่ท่านสาทร ไมถึง ได้กล่าวถึง
ครับผมอยากจะชี้แจงขั้นตอนของการปฏิบัติ เมื่อกี้ที่ ท่านสาทร ไมถึง ได้พูดถึงนั้นมันคน
ละขั้นตอนกัน ขั้นตอนที่กันประโยชน์นี้ เป็นขั้นตอนให้ตรงตามกฎข้อบัญญัติของคณะ
สงฆ์ ส่วนโดยขั้นตอนของการเช่า เป็นขั้นตอนของผู้บริหารซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเป็นผู้เช่าซึ่งเป็นตัวแทนของสภาฯ เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
นะครับ แต่ข้ันตอนที่ให้ความเห็นชอบนั้นก็เพ่ือที่จะให้สภาฯแห่งนี้ มีความเห็นตรงกันว่า 
จะให้ทางคณะสงฆ์เดินตามขั้นตอนในการกันพ้ืนที่จะท้าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นซึ่ง
ขั้นตอนนั้น เป็นขั้นตอนของพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย ตอนนี้ทางเจ้าอาวาสก็ได้
ด้าเนินการอยู่แต่ทั้งนี้กระผมว่าท้องถิ่นควรจะเห็นด้วย เพ่ือให้ทางคณะสงฆ์ได้เดินไปทาง
แนวทาง ซึ่งรูปนี้นั้นได้ท้ามาแล้วคือเทศบาทพรุพี เช่าที่วัดอย่างนี้เหมือนกัน ที่เขียนว่าให้
กันประโยชน์เพ่ือให้ตรงตามข้อบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตาม
ความ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อที่ ๒ การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่
ประโยชน์ต่อเมื่อโครงการจัดหาเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจาก มหาเถรสมาคม เรื่องเรา
ต้องการให้เป็นการเตรียมการตั้งแต่ท้องถิ่นไปถึงกฎกระทรวงคณะสงฆ์ ส่วนขั้นตอนที่ว่า
นั้นเป็นขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัติเป็นตัวแทนในการจัดซื้อจัดจ้างตัวแทนการท้าสัญญาและ
ในส่วนที่ท่านประธานสภาฯ เสนอเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผมเห็นด้วยครับแต่มันจะอยู่ในขั้น
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้เพียงแต่ให้สภาฯเห็นด้วยหรือไม่ หลักการที่จะขอใช้ที่สาธารณะ
วัดบริเวณริมคลองฉวางนั้น มาให้ท้องถิ่นด้าเนินการ   ที่สาธารณะที่ประโยชน์ ที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ท้าประโยชน์ให้กับต้าบลในเรื่องต่างๆ เราเห็นด้วยหรือไม่ ส่วนวิธีขั้นตอนใน 

/การจัดการ... 
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 การจัดการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของแต่ละฝ่าย ฝ่ายคณะสงฆ์เขาก็ได้เสนอต่อเถา
สมาคม ถ้าเถรสมาคมอนุมัติ ทางผู้บริหารก็จะท้าการเช่าท้าวิธีการเช่านั้นคือขั้นตอน
ต่อไปครับ ผมเสนอมาเพ่ือให้เห็นชอบในหลักการเท่านั้นเองครับ ซึ่งส่วนในขั้นตอนตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญตามที่ประธานสภาฯ เสนอนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าน่าจะเป็นในขั้นตอน
ต่อไป ในเรื่องพิจารณาในการวางแผน       ออกรูปแบบออกโครงสร้างอย่างไรสวยงาม
ขนาดไหนนะครับ เป็นคณะในการร่วมคิดร่วมวางแผนและการจัดการของผู้บริหาร ผม
เห็นด้วยครับในส่วนนั้นกับการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ แต่คงไม่น่าใช่กับขั้นตอน
หลักการของความเห็นชอบของที่ตรงนั้นมาท้าประโยชน์ให้กับต้าบล ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เท่านั้นเอง ไม่ได้ผิดข้อปฏิบัติอย่างใดนะครับ ก็ที่อ่ืนเค้าท้ากันหลายที่แล้ว ที่ต้องท้าอย่าง
นี้ก็เพราะเพ่ือว่าในการใช้จ่ายงบประมาณถ้าไม่ใช้เป็นสมบัติของเรา เราจะใช้จ่าย
งบประมาณไม่ได้ต้องท้าให้ถูกต้องทุกที่ก็ท้ามาหลายที่นะครับ ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ ตามที่ท่านนายกให้เหตุผลก็ดี ผมเข้าใจผู้บริหารท่าน
อยากท้าให้ถูกต้อง ผมเองเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ ก็อยากให้ถูกต้องเหมือนกัน ที่ผม
ได้เสนอเมื่อกี้ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการเพราะว่าตั้งคณะกรรมการกิจการก็ได้ในการที่เรา
ต้องเอาเจ้าของที่มานั่งคุยว่าเราจะท้าดีไม่ดีนี่สมาชิกไม่รู้เลยว่า ยังไม่คุยกับพระผมเลย
เสนอตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพ่ือจะไปคุยกับเจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้องคณะผู้บริหาร
สมาชิกจะได้ถูกต้องตามระเบียบข้อ ๑๐๕  ขอเชิญท่านสุทีป  บุญคง ครับ 

นายสุทีป  บุญคง  ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 6 ในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมบอกว่าในสภาฯ ตรงนี้ ใคร
ไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ที่จะจัดสรรให้ประโยชน์กับต้าบลให้ประโยชน์กับหมู่บ้าน แต่ค้าถามนี้
ผมจะไม่ถามไปฝ่ายบริหารแล้ว ผมถามตรงไปท่านประธาน ว่าอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ มี
อะไรบ้างขอบเขตอยู่แค่ไหน ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่านสุทีป  บุญคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่
ที่ 6  ถามอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผมก็ได้อ่านไปเมื่อกี้ครับ ตาม
มาตรา ๔๖ ว่ามีอ้านาจหน้าทีอ่ะไรบ้าง  

ขอพักการประชุม 5 นาที 

เลขานุการสภาฯ  เริ่มประชุม 1๕.๑๒ นาที ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุม 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งก่อนครับ นายอภิชน  จรูณพงศ์ ลากิจ ๑ ท่าน ครับ เรายังอยู่ในระเบียบวาระที่ 
๔.๒ ขอความเห็นชอบการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระ
ใหญ่ เพื่อก่อสร้างอาคาร เป็นเรื่องที่ดีมากที่ท่านนายกเสนอต่อสภาฯ สมาชิกทุกท่านเห็น
ด้วยนะครับแต่ติดเรื่องอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จริงแล้วผมอยาก 

/ให้นิติกร... 
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ให้นิติกร เจ้าหน้าที่กฎหมายโดยตรงขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุของเราได้อธิบาย
นิดหนึ่งว่าเรื่องอ้านาจหน้าที่หรือขอบเขตในการปฏิบัติ ของสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล มีขนาดไหนเพราะนิติกรเราต้องปรึกษาทางกฎหมายเรื่องหนี้สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทุก
เรื่อง ผมว่านิติกรไปอบรมแล้ว ขอเชิญครับ 

นางสาวจิราวรรณ  ขวัญช่วย เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
ดิฉันนางสาวจิราวรรณ  ขวัญช่วยต้าแหน่งนิติกร การกันแนวเขตนี้เราแค่เป็นการขอความ
เห็นชอบเบื้องต้นที่เราจะไปกันพ้ืนที่วัด จริงๆ หน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของวัดนะคะที่ว่าจะ
มากันแนวเขต ไม่ใช่หน้าที่เรา ตอนนี้นายกเพียงต้องการแค่ว่าจะไปด้าเนินการขอใช้พ้ืนที่
วัดก่อสร้างอาคารต่อไปอย่างนี้คะ และอีกประเด็นหนึ่งของระเบียบพัสดุ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ ระเบียบพัสดุนะคะในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน ได้รับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคะ ในการนี้ต่อไปเราจะ
มีการเช่าที่ เมื่อมีการเช่าที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลก็ภารกิจที่เราต้องช้าระเงิน จึงขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ คะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณ คุณจิราวรรณ  ขวัญช่วยนิติกร ก็ได้มาเล่าว่าระเบียบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้
องค์การบริหารส่วนต้าบลจะด้าเนินการท้านิติกรรมใดๆ ได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก่อน ผมเลยปรึกษาหารือเพ่ือนสมาชิกว่าเราตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญดีกว่า เชิญคุณสุทีป บุญคงครับ 

นายสุทีป  บุญคง  ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 6 ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้น ผมขออ่าน
ข้อ ๙ ทีนิติกรได้อ่านให้ฝังเมื่อครู ่ท่านสมาชิกตั้งใจฟังสักนิดนะ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือให้กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นๆ ข้าราชการประจ้าดังกล่าว เมื่อมีเงื่อนไขภารกิจผูกพันธุ์จะรับเอา
พัสดุนั้น ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผมเรียนท่าน
ประธานเรียนไปยังฝ่ายนิติกรว่า ให้ตีความค้าเขียนของกฎหมาย ประโยคแรกเลยในกรณี
ที่มีผู้อุทิศนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับ ผมบอกว่าจะมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ ไม่ได้
นะครับ ท่านต้องอ่านให้ละเอียดหน่อย แต่ถ้าอ่านผ่านๆ ถ้าไม่ตีความตามตัวหนังสือ 
กฎหมายต้องตีความตามตัวอักษร เพราะฉะนั้นผมว่าไม่เข้าข่ายแต่ผมมีข้อออกหรือข้อ
หารือกับสภาฯ ในเรื่องนี้ ว่าให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา ตามระเบียบ 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
ข้อ ๑๐๕ ต่อเนื่องมาถึง 

/การแก้ไข... 
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การแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่ของสภาฯ เมื่อหาทางไม่ได้ก็ต้องตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น
ขึ้นมา อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คนเพ่ือไปศึกษาในเรื่องนี้ ก่อนจะน้ามาเข้าสภาฯ 
อีกครั้งหนึ่ง  แต่บอกว่าการตั้งคณะกรรมการ จะมาจากสมาชิกสภาฯ หรือคนภายนอก 
ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะไม่เกิน ๑ ใน ๔ เพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านประธานพิจารณา
เรื่องนี้ เพ่ือเป็นทางออกที่จะได้ด้าเนินการต่อไป เพราะว่าผมมองแล้วสมาชิกทุกคน ณ 
ที่นี้ ถ้าทราบข่าวเรื่องนี้คงจะภูมิใจและเห็นด้วย ในการที่จะจัดสรรที่ตรงนี้ให้เป็นที่
สาธารณะประโยชน์ พ่ีน้องประชาชนชาวต้าบลน้้าพุ แต่ทางออกที่ดีควรจะตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพ่ือจะได้ด้าเนินการและน้าเข้าวาระการประชุมให้ถูกต้อง
ต่อไป ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่านสุทีป  บุญคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หมู่ที่ 6  ขอเชิญนิติกรครับ 

นางสาวจิราวรรณ  ขวัญช่วย เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ 
ดิฉันนางสาวจิราวรรณ  ขวัญช่วยต้าแหน่งนิติกร ตรงนี้แค่เพียงให้สภาฯเห็นชอบ ใหฝ่้าย
บริหารไปด าเนินการติดต่อกบัวดั ส่วนวดัพระก็เป็นฝ่ายติดต่อกับเถรสมาคมเองว่าจะขอกัน
แนวเขตนี้นะ ก็ขออนุมัติจากพุทธศาสนาของเขาหน้าที่ของฝ่ายบริหารเราไปขอเช่าที่ของ
ทางวัดเค้าจะอนุญาตหรือให้เช่าหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับนิติกร นิติกรอยากให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้ครับ ขอเชิญ
ท่านนายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เมื่อกี้ผมขอท้าความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมาย
นิดหนึ่งครับตามท่ีท่านสุทีป บุญคง อ่านข้อกฎหมายพอดีผมก็ชอบผมถามประธานสภาฯ 
ว่าอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ คืออะไร ตามระเบียบมาตรา ๔๖ มีหน้าที ่

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล ถามว่าการเปิดประชุมครั้ง
แรกนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแถลงนโยบายแผนพัฒนาซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนพัฒนาสามปี แผนด้าเนินการ ซึ่งในแผนพัฒนานั้นมี
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต้าบลซึ่ งสภาฯ ให้ความเห็นชอบ 
เพราะฉะนั้นถามว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นแผนพัฒนาของต้าบลหรือไม่ 
ถ้าเป็นแผนพัฒนาก็เป็นหน้าที่ของสภาฯ ให้ความเห็นชอบหรือไม่ ผมคิดว่า
นี่เป็นแผนพัฒนาต้าบล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะท้า
ด้าเนินกิจการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อพ่ี
น้องประชาชน 



องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าพุ 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยแรกของประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 
๑๖ 

 

๒. ขั้นตอนพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต้าบลหมายความว่า เมื่อท่านเห็นชอบ
แผนพัฒนาแล้ว ขั้นตอนต่อไปถ้าผู้บริหารเสนอเพ่ือที่จะตั้งงบประมาณใน
การด้าเนินการเช่นงานก่อสร้างศาลาก่อสร้างถมที่กิจกรรมต่างๆ บรรจุอยู่
ในแผนข้อบัญญัติงบประมาณ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ ที่ต้องให้ความ
เห็นชอบ ถ้าท่านคิดว่าไม่ได้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลก็ไม่
เป็นไร ผมจะได้ทราบว่านี้ไม่ได้เป็นแผนพัฒนาของการท้างานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล พอดีท่านเก่ียงกันเรื่องกับอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ อ้านาจ
หน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบล อ้านาจหน้าที่ของสภาฯ ที่ ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนา มาดูอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ นะครับ มาตราที่ ๖๖ นะ
ครับ องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติในการ
พัฒนาต้าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม นี้ถือว่าเป็นอ้านาจ
หน้าที่หรือไม่ ที่นี้พอข้อที่ ๒ ในมาตรา ๖๗ ถ้าท่านว่าไม่ตรงผมก็ไม่ว่าอะไร 
ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องให้ความเห็นชอบก็ได้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในต้าบล 
มาตรา ๖๘ นะครับ แผนกระจายอ้านาจให้มีและบ้ารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ มันใช่
หรือไม่ แต่ละเรื่อง ผมถามว่าแผนพัฒนาต้าบลนั้นใช่หรือไม่ถ้าไม่เข้าก็ไม่
ต้องให้ความเห็นชอบ  อีกแนวทางหนึ่งก็สามารถด้าเนินการได้แต่นี้ ผมถือ
ว่าเป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่ให้ความส้าคัญ กับการเสนอแผนพัฒนาเพ่ือเป็น
กิจกรรมแนวทางอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในอนาคต
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกก็พูดถึงอ้านาจหน้าที่ สมาชิกสภาฯก็พูด
อ้านาจหน้าที่ของสภา ผมคิดว่ามันขัดกัน ผมวินิจฉัยแล้วจะขัดกัน ผมขอเสนอให้เป็น
แบบที่ท่านสุทีป  บุญคงเสนอให้เราตั้งคณะกรรมการเพราว่าวินิจฉัยแล้วว่าทรัพย์สินนี้
ไม่ใช่ทรัพย์สิน อบต. เค้ายังไม่ได้อุทิศให้ เพราะฉะนั้นจะตั้งกรรมการวิสามัญครับ ตาม
ระเบียบ ข้อ ๑๐๓ ให้สมาชิกเสนอมา ๓ ท่าน ผู้บริหารทั้งหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒ ถึง ๓ 
ท่าน ไปประชุมปรึกษาหารือว่าจะท้าอย่างไร เพ่ือรายงานต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป เพ่ือให้
ถูกระเบียบ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ ขอเชิญคุณสาทร ไมถึง ครับ 

นายสาทร  ไมถึง เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯที่เคารพ กระผม นายสาทร  ไมถึง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ครับเมื่อท่านประธานวินิจฉัยแล้วให้ตั้งกรรมการวิสามัญ ผมเห็น
ด้วยครับ ตามที่ ท่านนายกก็พูดถึงอ้านาจหน้าที่ และสมาชิกสภาฯก็พูดอ้านาจหน้าที่ของ
สภาฯ ทั้งนี้ขัดแย้งกันเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบแต่วัตถุประสงค์เหมือนกันคือพัฒนา 

/ต้าบล... 
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ต้าบลของเรา แต่ผมมาดูเอกสาร ระเบียบวาระ ข้อความที่ว่า กันเขต การกันเขตนั้นคนที่
จะกันได้ต้องเป็นเจ้าของที่ครับ  แต่เมื่อท่านประธานวินิจฉัย ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
แล้วก็ดีครับ ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอ้านาจเลือกสมาชิกท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ้าเป็นแก่กิจการ 
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ผมขอเสนอในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาฯ ๓ คน ครับ 
กรรมการจากคณะผู้บริหาร ๒ คน อีก ๒ คน จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องครับ ขอให้
สมาชิกได้น้าเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการ ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาทร  ไมถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ผมอยากถามท่านประธานครับว่าตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นมาเพ่ืออะไร เพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือตรวจสอบ ตรงนี้คณะผู้บริหารขอความ
เห็นชอบจากสภาฯ อย่างนั้นเองครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายสนธยา โปอินทร์ ครับ ผมวินิจฉัยนะครับให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญเพ่ือไปประชุมปรึกษาหารือว่าจะท้าอย่างไร เพ่ือรายงานต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป 
นะครับ ผมขอมติว่าคณะกรรมการชุดนี้ใช้สมาชิกกี่คน ๓ คน ๕ คน ๗ คน ครับ เป็น
ขั้นตอนไปขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายสายันต์  อติชาติ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสายันต์  อติชาติ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๒ ครับ  ผมขอเสนอ ให้เป็นตัวแทน คณะกรรมการวิสามัญ  กระผมเสนอ
จ้านวน ๗ คน ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายสายันต์  อติชาติ ครับเพ่ือนสมาชิกก็ได้เสนอคณะกรรมการ
วิสามัญ จ้านวน ๗ ท่าน ครับ  ใครเห็นด้วยยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ๗ ท่าน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  1๐ เสียง เป็นเอกฉันท ์ 

ประธานสภาฯ   มติเสียงเป็นเอกฉันทใ์ห้ใช้คณะกรรมการวิสามัญ ๗ ท่านครับ ขอให้ท่านสมาชิก
เสนอสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นคณะกรรมการวิสามัญครับ เชิญครับ 

นายสายันต์  อติชาติ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและเพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายสายันต์  อติชาติ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที ่๒ ครับ กระผมเสนอ ดังนี้ครับ 

๑. นายสาทร  ไมถึง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๓ 
๒. นายสุทีป  บุญคง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 6 
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๓. นายกฤษฎา  อติชาติ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑ 
๔. นายสมใจนึก  จันทร์ฉวาง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑ 
๕. นายวิทยา  แดงเพชร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๕ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ที่ประชุม ผู้รับรอง 

1. นายสุรศักดิ์  เพ็ชระ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 4   
2. นายเกรียงเดช  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2    

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ สรุปคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด ๕ ท่านนะครับ เพ่ือเป็นตัวแทน
วิสามัญชุดนี้กิจการเพ่ือศึกษาข้อมูลการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) 
บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์  นะครับ ส่วน
คณะกรรมการอีก ๒ ท่านให้คณะกรรมการชุดนี้ ไปปรึกษาหารือจะจัดตั้งใครเพ่ิมเติม
ครับ เมื่อครบตามจ้านวน ให้จัดตั้งประธาน จัดตั้งเลขาเพ่ือได้บันทึก ข้อมูลตามที่ไป
ศึกษาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายแล้วรายงานต่อสภาฯ แห่งนี้เพ่ือจะได้ด้าเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ คณะกรรมการจากตัวแทนสมาชิกสภาฯ ๕ ประกอบด้วย  

๑. นายสาทร  ไมถึง   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๓ 
๒. นายสุทีป  บุญคง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 6 
๓. นายกฤษฎา  อติชาติ   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑ 
๔. นายสมใจนึก  จันทร์ฉวาง   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑ 
๕. นายวิทยา  แดงเพชร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๕ 

วันนี้ผมก็ขอโทษฝ่ายบริหารนะครับที่ให้ความเห็นชอบไม่ได้ครับ เลยต้องใช้การ
จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามที่สมาชิกเสนอมา เพ่ือความเห็นชอบครั้งต่อไป เมื่อ
คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ได้รายงานผลการด้าเนินการเรื่องการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน
หน้าวัดวารีวงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ต่อสภาฯ ครับ อาจจะเป็นการแก้ข้อความตามที่ท่านสาทร ไม่ถึง แจ้ง แล้วรายงาน
ต่อสภาฯ เมื่อไหร่ก็ได้ หรือเปิดวิสามัญก็ได้  

สรุประเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๒ การกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินหน้าวัดวารี
วงก์ (น้้าพุ) บริเวณพระใหญ่ เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก็ไม่ไดลง
มติ ใดๆ แต่แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือไปศึกษาสรุปข้อมูล และขอให้เสนอรายงาน
ข้อมูลในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป เสนอต่อสภาฯ ต่อไป  ผมขอเข้า วาระท่ี 4.3 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ประจ้าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2558 รายละเอียด ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 

/นายก... 
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นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ กระผมนายสนธยา       
โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ส้าหรับระเบียบวาระที่ 4.๓ ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ ตามที่
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งว่า ตามแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง
ในปี 2558 จะเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ฝ่าย
บริหารได้มีแผนงานในการเปลี่ยนรถขยะซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน เพ่ือที่จะ
ปรับเปลี่ยมมาใช้เป็นรถบรรทุกน้้าเพ่ือที่ใช้ประโยชน์แก้ไขในกรณีที่ อาจจะเกิดไฟไหม้ 
หรือเกิดภัยแล้งต้องเปลี่ยนถ่ายน้้า เพ่ือเป็นประโยชน์ของต้าบล ก็เลยต้องตั้งงบประมาณ
โอนในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ โดยจัดซื้อถังบรรจุน้้าไฟเบอร์กลาส รูปทรงรี ขนาดบรรจุ 
4,000 ลิตร ขนาดความยาว 3.10 เมตร ขนาดความกว้าง 1.60 เมตร ขนาดความสูง 
0.98 เมตร ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร ช่วงขาถังสูง 0.25 เมตร ท่อน้้าใช้ขนาด 2 
นิ้ว จ้านวน 2 ท่อ พร้อมแท่นวางเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สูบน้้าหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 
โดยตั้งงบประมาณ เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดย
โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนค่าจัดซื้อถังบรรจุน้้าไฟเบอร์
กลาส ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้น  
โอนลด  

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนเสริมภาษาสู่
อาเซียน ตั้งไว้ 300,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 50,000 บาท เนื่องจากการด้าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเป็นรายกรณีไป จึง
มีความประสงค์จะขอโอนลดงบประมาณ เป็นจ้านวนเงิน 40,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นจ้านวนเงิน 10,000 บาท  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 

/แทนอ่ืน... 



องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าพุ 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยแรกของประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 
๒๐ 

 

แทนอ่ืนส้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต้าบล พนักงาน
จ้าง อบต.น้้าพุ ตั้งไว้ 250,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 170,500 บาท มีความประสงค์
จะโอนลดงบประมาณรายจ่าย เป็นจ้านวนเงิน 55,000 บาท งบประมาณคงเหลือ เป็น
จ้านวนเงิน 115,500 บาท  

รวมโอนลดงบประมาณรายจ่ายเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท  

   ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ้านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้แจ้งแก่
นายอ้าเภอหรือปลัดอ้าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอทราบ 

 

วันนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวอยู่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๙ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ในส่วนของขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ ตาม
รายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ชี้แจง เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้
ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ถังบรรจุน้้าไฟเบอร์กลาส รูปทรงรี ขนาดบรรจุ 
4,000 ลิตร ขนาดความยาว 3.10 เมตร ขนาดความกว้าง 1.60 เมตร ขนาดความสูง 
0.98 เมตร ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร ช่วงขาถังสูง 0.25 เมตร ท่อน้้าใช้ขนาด 2 
นิ้ว จ้านวน 2 ท่อ พร้อมแท่นวางเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สูบน้้าหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 
โดยมีความจ้าเป็นต้องโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนเพิ่มแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน 

/ภัยพลเรือน... 



องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าพุ 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยแรกของประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 
๒๑ 

 

ภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุน้้าไฟเบอร์กลาส และโอนลดสองรายการคือโอนลดจาก
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนเสริมภาษาสู่อาเซียน ตั้งไว้ 
300,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 50,000 บาท และโอนลดจากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง อบต.น้้าพุ ตั้งไว้ 250,000 บาท 
ขณะนี้คงเหลือ 170,500 บาท มีความประสงค์จะโอนลดงบประมาณรายจ่าย เป็น
จ้านวนเงิน 55,000 บาท รวมโอนลดงบประมาณรายจ่ายเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 
95,000 บาท  พร้อมแจ้งระเบียบอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามเชิญได้ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่
ประชุม ในวาระที่ 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ้านวนเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท ขอมติในที่ประชุม
ใครอนุมัติโอนเพ่ิม ยกมือด้วยครับด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 
จัดซื้อถังบรรจุน้้าไฟเบอร์กลาส รูปทรงรี ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร   

    มติที่ประชุม เห็นชอบ 1๐ เสียง เป็นเอกฉันท ์
อนุมัติโอนงบประมาณ เสียงเป็นเอกฉันท์ ครับ ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5  แจ้งฐานะการเงินการคลัง 

ประธานสภาฯ   แจ้งฐานะการเงินการคลัง ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงครับ 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ กระผมนายสนธยา  โป

อินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ส้าหรับระเบียบวาระที่ 5 แจ้งฐานะการเงิน
การคลัง ในหัวข้อนี้ กระผมใครขออนุญาตให้นางเกวริน  เกตุวิเชียร ผู้อ้านวยการกอง
คลังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้เสนอรายละเอียดเรียนต่อท่านประธาน แทน
กระผมขอท่านประธานอนุญาตด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายก เรียนเชิญคุณเกวริน  เกตุวิเชียร  ผู้อ้านวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครับ 

นางเกวริน  เกตุวิเชียร    ผู้อ้านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ กราบเรียนประธานสภาฯ  

/ที่เคารพ... 



องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าพุ 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยแรกของประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 
๒๒ 

 

ที่เคารพ คณะผู้บริหารและท่านสมาชิก ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าพุ ดิฉัน เกวริน  เกตุวิเชียร  ผู้อ้านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
ดิฉันขอรายงาน สถานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 
255๘ ดังรายละเอียด ดังนี้คะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าพุงบแสดงฐานะการเงิน 

เพียง  ณ  วนัท่ี   31 มีนาคม  2558 

ทรัพยสิ์น 

ทรัพยสิ์นตามงบทรัพยสิ์น                10,793,306.00  
เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงัจงัหวดั (รายละเอียดประกอบ)               24,488,313.06  

เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)                                      -    

หรือกองเงินทุนสะสมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (กสอ.)                                      -    

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจงัหวดั                                       -    
ลูกหน้ี  - ภาษีโรงเรือน                                     -     

  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี                         5,508.21   

  ภาษีป้าย                                     -                            5,508.21  

ลูกหน้ี-เงินยมืเงินงบประมาณ                          -  

ลูกหน้ี-เงินยมืเงินสะสม                       30,240.00                       30,240.00 

     รวมทรัพย์สิน                35,317,367.27  

หนีสิ้นและเงินสะสม 
ทุนทรัพยสิ์น                 10,793,306.00 

เจา้หน้ี  - 

เงินรับฝากต่าง ๆ (รายละเอียดประกอบ)                      231,619.19  

รายจ่ายรอจ่าย    242,095.00 
เงินรายจ่ายคา้งจ่าย                  10,800.00 

เงินทุนส ารองเงินสะสม                10,768,939.61  

รายจ่ายผดัส่งใบส าคญั                                                                                                                                                    - 

เงินสะสม  7,858,563.35 
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เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน                       639,667.68  
เงินรับจริงสูงกวา่จ่ายจริง  (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   12,000,889.06 - 7,228,512.62)                 4,772,376.44  

     รวมหนีสิ้นและเงินสะสม                35,317,367.27 

รายละเอยีดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าพุ  

ณ วนัที่  30  เมษายน  2557 

เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงัจงัหวดั   ประกอบดว้ย  

 บญัชีเงินฝาก  ธกส. ออมทรัพย ์เลขท่ี  01-066-2-16004-0  (บา้นนาสาร)               1,854,228.22  

 บญัชีเงินฝาก  ธกส. ออมทรัพย ์เลขท่ี  01-066-2-31922-9  (เศรษฐกิจชุมชน)                     639,667.68  

 บญัชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย  ออมทรัพย ์เลขท่ี 827-0-18146-3 (ถนนศรีวชิยั)                 5,312,612.33  

 บญัชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย  ออมทรัพย ์เลขท่ี 980-9-08695-4 (บา้นนาสาร)                 1,994,255.30  

 บญัชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย  ประจ า  เลขท่ี 982-0-22544-2 (บา้นนาสาร)               10,456,549.53  

                   24,488,313.06  

  /เงินรับฝาก... 
บญัชีลูกหน้ี-เงินยมืเงินสะสม   
 ยมื-เงินเดือนครู,ค่าตอบแทนครู ,เงินสมทบประกนัสังคม 30,240.00 
 
เงินรับฝากต่าง ๆ  ประกอบดว้ย 

 30,240.00 

 เงินค่าใชจ่้าย 5% ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี                          831.70  

 เงินส่วนลด 6% ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี                          998.04  

 เงินรับฝาก - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3,136.45  

 เงินมดัจ าประกนัสัญญา/เงินประกนัซอง                     226,653.00  

              231,619.19  
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณคุณเกวริน  เกตุวิเชียร  ผู้อ้านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าพุ ที่ได้แจ้ง สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ณ วันที่ 3๑ 
มีนาคม 255๘ ให้ทราบมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญถามได้ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ กระผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านายกครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  หารือเพ่ือพิจารณา เรื่องการจัดงาน การแข่งขันฟุตบอล 
อปท.คัพ ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ส้าหรับระเบียบ
วาระท่ี ๖.๑  หารือเพ่ือพิจารณา เรื่องการจัดงาน การแข่งขันฟุตบอล อปท.คัพ ระหว่าง
วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุได้รับ
เกียรติการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้จัดขึ้น      
ที่สนามโรงเรียนบ้านยางอุง อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีการแข่งขันใน 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งทางเรา ได้เตรียมด้าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่วันนี้จะแจ้งรายละเอียด การจับสลากแบ่งสายฟุตบอล อปท.คัพ      
ดังนี้ครับ 

ตารางการจบัสลากแบ่งสายฟุตบอล อปท.คพั คร้ังท่ี ๑๘ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

สาย A สาย B สาย C สาย D 
A1 ทต.คลองปราบ B1 อบต.ทุ่งเตา C1 ทต.พรุพี D1 อบต.ควนสุบรรณ 
A2 อบต.เพิ่มพนูทรัพย ์ B2 อ าเภอบา้นนาสาร C2 ทต.ท่าชี D2 อบต.น ้าพุ 
A3 ทม.นาสาร B3 อบต.ทุ่งเตาใหม่ C3 ทต.ควนศรี D3 อบต.ล าพนู 

  

 ตอนนี้ทาง ส้านักงานปลัดก็ได้ร่างค้าสั่งเพ่ือช่วยงานกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
ในครั้งนี้ตามเอกสารที่แนบวาระการประชุมครั้งนี้แล้ว และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามตามหน้าที่ในร่างค้าสั่งที่
ได้รับมอบหมายด้วยครับ แต่วันนี้จะแจ้งรายละเอียด กิจกรรม วันเปิดสนาม มี
ก้าหนดการดังนี้ครับ 

/เวลา... 

http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/คลองปราบ
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ทุ่งเตา
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ควนสุบรรณ
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ท่าชี
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/น้ำพุ
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ทุ่งเตาใหม่
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ควนศรี
http://suratthani.kapook.com/บ้านนาสาร/ลำพูน
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 เวลา ๑๒.๐๐ น.  นักกีฬาแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ้านยางอุง 

 เวลา ๑๓.๓๐ น.  ขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านยางอุง 

 เวลา ๑4.๐๐ น.  ประธานในพิธี (นายอ้าเภอบ้านนาสาร) เดินทางถึงบริเวณการแข่งขันฟุตบอล  
- ขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาเคลื่อนสู่สนาม 
- พิธีเคารพธง 
- ประธานจัดการแข่งขัน (นายยก อบต.น้้าพุ) กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธี (นายอ้าเภอบ้านนาสาร) กล่าวให้โอวาทแก่นัก และ

กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 เวลา ๑4.๓๐ น.  ชมการแสดงพิธีเปิดสนาม 
- ชุดการแสดงมวยไทยไชยยาของนักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคม 
- ชุดการแสดงเดาะบอลของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร 

 เวลา ๑๕.๓๐ น.  การแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม 
- คู่ท่ี 1 อบจ.สฎ.  พบกับ ผู้น้า อปท.อ้าเภอบ้านนาสาร 
- คู่ท่ี ๒ อบต.น้้าพุ  พบกับ อบต.ควนสุบรรณ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับท่านนายก ตามร่างค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ อ้าเภอบ้านนาสาร       
ครั้งที่ ๑๘ ประจ้าปี ๒๕๕๘ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว   กระผมคิดว่าพวกเราทุกคนเข้า
ร่วมอยู่แล้วครับ เพราะบางท่านก็ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติม
อีกหรือไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๖.๒  หารือเพ่ือพิจารณา เรื่องการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ขอ
เรียนเชิญท่านายกครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ส้าหรับ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ หารือเพ่ือพิจารณา เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ้าปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ อยากน้าเรียนอย่างนี้ครับว่า
ทางผู้บริหารอยากให้สมาชิกมีบทบาทและมีสวนร่วมไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ใน
ส่วนของการจัดกิจกรรมสงกรานต์จะแจ้งประชุมวางแผนเพ่ือแสดงความคิดเห็นในร่วม
ปรึกษาหารืออีกครั้ง หนึ่งครับและขอเข้า  

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๖.๓ หารือการเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ ในพ้ืนที่ต้าบลน้้าพุ ที่
จริงแล้วจะปรึกษาหารือเรื่องเป็นเจ้างานศพชาวต้าบลน้้าพุ แต่วันนี้เวลาน้อยจึงอยากขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในงานฌาปนกิจศพให้มากกว่านี้ครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๖.๔ มุทิตาจิตเกษียณอายุ นายวิรัตน์ แก้วบัวทอง ต้าแหน่ง
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครับทั้ง ๔ เรื่องที่กล่าวมานั้นกระผมขอ
ปรึกษาหารือ หรือเสนอความคิดเห็นที่จะร่วมกันด้าเนินการอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายก มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอไหมครับเชิญ ท่านสุทีป  บุญคง 
เชิญครับ  

 นายสุทีป  บุญคง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสุทีป  บุญคง สมาชิสภาฯ หมูที่ 6 ในฐานะ
สมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านนายกเสนอนโยบายปรึกษาหารือนั้น ผมอยากบอกฝ่ายบริหาร
ผ่านท่านประธาน ว่าตอนนี้ชาวบ้านหมู่ที่ ๖ มีความเดือดร้อนอยู่หลายประการ แต่ที่
ส้าคัญมี ๓ ประการ ดังนี้ครับ 

๑. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ที่ทางชาวบ้านท้าหนังสือร้องเรียนมายังฝ่ายบริหาร
ตอนชาวบ้านรอค้าตอบอยู่ครับ  

๒. น้้า เนื่องจากท่อประปามีหินปูนมากครับ และช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งให้ขาด
น้้า ทั้งน้้ากิน และน้้าใช้ การที่ท่านนายกใช้รถบรรทุกน้้าแจกน้้าเป็นการ
แก้ปัญหาชั่วคราว ผมอยากให้แก้ปัญหาระบบประปามากกว่าเป็นการ
แก้ปัญหาระยะยาวครับ 

๓. ถังขยะ เรื่องขยะชุมชนโดยเฉพาะหมู่บ้านหัวหมาก ประมาณ สองร้อยกว่า
หลังคาเรือนไม่เคยได้ใช้ถังขยะ ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลจะด้าเนินการ
อย่างไร จัดหาถุงให้หรือก้าจัดขยะแบบไหนก็ได้ให้ท่านนายกพิจารณาด้วย
ครับ โอกาสหน้าถ้ามีการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติผมขอให้พิจารณาเรื่องนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไหมครับ เชิญท่านสาทร ครับ 

นายสาทร  ไมถึง  เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯที่เคารพ กระผม นาย
สาทร  ไมถึงสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ครับ ผมอยากบอกฝ่ายบริหารผ่านท่านประธาน 
ดังต่อไปนี้ครับ 

1. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ สายน้้าพุ-ควน ศรี ครับไฟฟ้าสาธารณะ  มีอยู่ ๔ จุด
ครับ เลย ๓ แยกหนองต้อไป  

2. การแข่งขันฟุตบอลน้้าพุ เนื่องจากมีนักกีฬาเกิดอุบัติเหตุแขนหักเนื่องจาก
เข้าได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผมเรียนท่านนายกผ่าน
ท่านประธานช่วยหาปัจจัย น่ามเีป็นขวัญก้าลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุใน 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรมดังกล่าว ผมเองก็ ได้ คุยกับทางฝ่ายปกครองช่วยกันจัดหา
งบประมาณเพ่ือให้เป็นขวัญก้าลังใจไปบางส่วน 

3. ทราบข่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ขอเครื่องจักรกลมาจาก อบจ.
มาท้าสนามและมาเพ่ือซ่อมถนน ก็ขอฝากถนน สายสามแยกดอนสร้อยทอง
ถนนเป็นร่องเป็นหลุม และ ถนนสายสามแยกบนควนท่าชีไป ควนศรีถนน
บ้านดอนทราย ถนนสายนี้ไม่ไดรับการดูแลมาเป็นเวลายาวพอสมควร  

4. งานประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี ๒๕๕๘ ไม่พูดตอนนี้ครับ แต่ขอฝากว่า
หากมีการประชุมหารือขอให้แจ้งด้วยครับ เพราะกระผมในตัวแทน สภา
วัฒนธรรมต้าบลน้้าพุ ชมรม อสม.กลุ่มออมทรัพย์ อสม. กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบลน้้าพุ ก็ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีดังกล่าวทุกปี ครับ ขอบคุณท่านประธานมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไหมครับ เชิญท่านนายก ครับ 

นายก อบต.  เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครับ ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันเสนอความคิดและแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่นะ
ครับ วันนี้เรารีบผมขอเรียนอย่างนี้ครับในเรื่อง 

  การแข่งขันฟุตบอลน้้าพุ และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ้าปี ๒๕๕๘ 
จะขอเชิญประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งครับแต่อยากฝากเพ่ือสมาชิกขอความร่วมมือ
เข้าร่วมประชุมด้วยครับ เพราะส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลได้แจ้งเข้าร่วมประชุม
ท่านมาร่วมแค่ ๒-๓ ท่าน ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ เพราะอยากให้ทุก
คนได้ร่วมปรึกษาหารือเสนอแนวคิด ในการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม 

  เรื่อง  ไฟฟ้าสาธารณะ  น้้าประปา เรื่องขยะ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
อุบัติเหตุจากการเข้าร่วมแข่งกันกีฬา หลายเรื่องมันอยู่ในแผนการด้าเนินงานของฝ่าย
บริหารอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราได้ท้าประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ ผ่านไปแล้ว ผู้บริหารเราจะ
หยิบยกความต้องการของประชาชนหรือแผนชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อน เราจะน้าแผนที่
เราไปด้าเนินการต่อไป เนื่องจากเรามีงบประมาณน้อยแต่เราจะพยายามท้าให้ได้มาก
ที่สุด เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ กระผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่า ฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดการ
แก้ไขปัญหาตามท่ี  ชาวบ้านท้าหนังสือร้องเรียนมายังฝ่ายบริหารที่มีความเดือดร้อน  มี
หลักฐานเห็นถึงสภาพความจ้าเป็นจริงๆ เราจะด้าเนินการแก้ไข ได้ตามความจ้าเป็นตาม
เดือดร้อน และฝ่ายบริหารรับไว้พิจารณาครับ เรื่องของประปา จะเข้าไปแก้ไขเบื้องต้น
ตามความจ้าเป็นจริงและตามข้อบัญญัติเราก็ได้ตั้งงบซ่อมแซมไว้ 

/เรื่องการ... 
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เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลเรา
ได้เตรียม งบประมาณ ในส่วนนี้ไว้แล้วครับ จ้านวน เงิน ๕,๐๐๐ บาทแต่ที่เราไม่ได้
ด้าเนินการ ช่วยเหลือตอนนี้ก็เพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าเมือสิ้นสุดการแข่งขันจะมีผู้บาดเจ็บ
กี่รายครับ แต่ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลไว้แล้วจะได้สรุปข้อมูลวัน
สุดท้ายเพราะอาจจะมีผู้บาดเจ็บเพิ่มข้ึนเราจะได้บริหารจัดการงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ  

เรื่อง ขยะก็ต้องเป็นไปตามแผนวิธีการในการด้าเนินการ เพราะเราได้ท้า
ประชาคมเรา ขอฝากนิดหนึ่งครับเพราะตอนนี้นโยบายของจังหวัด นโยบายของอ้าเภอ 
นโยบายของท้องถิ่น เรามีนโยบายที่ลดถังขยะต้องและหาวิธีจัดการเองเราจะใช้วิธีนั้นอยู่ 
จะเข้าไปด้าเนินการในส่วนที่ชุมชนให้ความร่วมมือ และชุมชุนที่มีความต้องการ 

เรื่องถนนเป็นร่องเป็นหลุม เรื่องเครื่องจักรที่ท่านสาทร พูดถึง ขอแจ้งให้ทราบ
ว่าตอนนี้เราได้คืนแล้วครับ เพราะเราขอมาเพ่ือที่จะมาท้าสนามในการแข่งขัน อปท.คับ 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ว่าจะเป็น หมู่ที ๓ หรือทุกหมู่บ้านทางคณะผู้บริหารก้าลัง
พิจารณาตามท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและแจ้งเราจะด้าเนินการซ่อมแซมตามก้าลัง
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามข้อบัญญัติโดยเจ้าหน้าที่ อบต.ในเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไหมครับ เรื่องหนังสือผมเสนอให้มี
ใบตอบรับจะได้ไม่อ้างว่าไม่ได้รับหนังสือครับ เรื่องเกษียณอายุ นายวิรัตน์ แก้วบัวทอง ใน
ส่วนของผม จะไปเลี้ยงที่บ้านพรุ่งนี้หลังเลิกงานขอเชิญสมาชิกทุกท่านครับ 

นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครับ เรื่องเกษียณอายุ 
นายวิรัตน์ แก้วบัวทอง ที่ผมเสนอนั้นเพราะเห็นว่าคุณวิรัตน์ ได้ท้างานให้กับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าพุมานานแล้ว จึงอยากปรึกษาหารือในการเลี้ยงส่ง มีทีมงานมาร่วม
กันเป็นคณะเราจึงต้องมีการวางแผนไม่ว่าเรื่องงบประมาณ หรือการด้าเนินการจะเลี้ยง
แบบไหน หรือจะซ้ือของที่ระลึก จะหารืออีกรอบไหมครับเพราะพรุ่งนี้ผมและฝ่ายบริหาร
ทั้งสี่คนจะไปอบรมท่ีอ้าเภอหาดใหญ่ครับ ถ้าวันสองวันนี้จึงไม่สะดวกครับ จะเลี้ยงกันวัด
ไหนอย่างไรผมร่วมด้วยทุกอย่างครับ ขอน้าเรียนแค่นี้ครับ  

ประธานสภาฯ   เนื่องจากวันนี้เวลาน้อยทุกคนมีภารกิจ เรื่องเกษียณอายุ นายวิรัตน์ แก้วบัวทอง
คุยนอกรอบครับ และขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วน 
ที่ให้ความส้าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว
กระผมขอปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครับ 
ขอบคุณครับ 

 

 
/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา    ๑๖.30  น.  
               

   
 
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             ( นายธรรมเนียม  ไทยเสน ) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  
 
 
                                                    ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายด้ารงศักดิ์  เพ็ชระ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
 


